

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ
(*Trước năm 2008 là Trường Trung học Thủy Lợi I*)

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN

Hà nam, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Thư ngỏ

**Kính gửi: Cựu Học sinh, Sinh viên. Trường Trung học Thủy Lợi I,
nay là Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.**

Trường Trung học Thủy Lợi I được thành lập tháng 10 năm 1945. Để đáp ứng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, tháng 1/2008 nâng lên thành Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đã kế tiếp nhau không ngừng thi đua “Phục vụ tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt” để vun đắp vào thành tích to lớn của Nhà Trường. Năm 2010 hàng ngàn cựu học sinh, sinh viên từ mọi miền Đất nước đã phấn khởi, tự hào về thăm lại mái Trường xưa và chung vui đón nhận “Huân Chương Độc lập Hạng nhất”, phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng.

Đầu năm 2013, để nhìn lại chặng đường 68 năm thành lập, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đánh giá đúng những mặt cơ bản của thời gian 5 năm thành Trường cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ. Trường được đón tiếp các Thầy, cô nguyên Hiệu Trường, Phó Hiệu Trường, các Nhà giáo ưu tú của Trường qua các thời kỳ. Các Thầy đến thăm quan khu giảng đường cao tầng, các phòng học đã trang bị phương tiện giảng dạy tiên tiến, thăm quan khu nhà thí nghiệm, thực hành thấy nhiều máy móc hiện đại, thăm quan khu thư viện đọc, thư viện điện tử thấy cả một hệ thống máy vi tính đã nối mạng. Các Thầy đến khu B mới được cấp, với diện tích hơn 3 ha, đã quy hoạch, chỗ này là sân bóng đá, chỗ kia là bể bơi và các công trình phục vụ đào tạo sẽ được xây dựng trong tương lai gần. Sau thăm quan đến buổi tọa đàm, giao lưu, không khí thật là đầm ấm, đậm tình, đậm nghĩa... Thầy Nguyễn Trọng Khiển, Thầy Đỗ Xuân Trĩ, Thầy Mai Văn Lộ, Thầy Đặng Hưng Lâm, Thầy Trần Công Duyên, vui mừng, phấn khởi được tăng lên gấp bội khi nghe và giao lưu với đội ngũ giảng viên, 100% có trình độ Đại học trong đó 53,3% trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ... Các Thầy đã khẳng định “đây là cái gốc cho sự phát triển bền vững, thời chúng tôi làm lãnh đạo chỉ là đề án, ước mơ. Nay là hiện thực, nhưng vẫn phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhiều hơn nữa” ...

Các đồng chí cựu học sinh, sinh viên Trường Trung học Thủy Lợi I, nay là Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ kính mến! “Đất và Trường, xưa và nay” lúc nào cũng thiêng liêng, khắc sâu vào tâm trí hàng vạn con người đã một thời sống và học tập.

Người Việt Nam chúng ta rất sâu sắc:

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, Đất bỗng hóa tâm hồn”...

Ai cũng có một thời để nhớ, cho nên mấy năm gần đây nhiều cựu học sinh, sinh viên đã trở về “ngắm” lại mái trường xưa, để nhớ lại một thời, để thỏa thê tâm hồn với Đất, với người đã từng mấy năm gần bó khởi đầu cho sự nghiệp của đời người...

Với tình nghĩa “Cùng một mái Trường”. Ban liên lạc Cựu Học sinh, Sinh viên Trường Trung học Thủy Lợi I, nay là Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, đã được thành lập. Chúng tôi sẽ tiếp đón và tổ chức gặp mặt với tình cảm sâu đậm nhất, với tinh thần “Người trong một nhà” xa nhau được gặp lại đối với cá nhân và các Hội lớp, Hội khóa của các thế hệ học sinh, sinh viên Trường trung học Thủy Lợi I, nay là Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

Lãnh đạo Trường và Ban liên lạc rất muốn nhận được tin và chung vui với các anh, chị, em, được ôn ào ôn cũ, kể mới, nói chuyện hiện tại, tương lai với các đồng chí cựu học sinh, sinh viên. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trần Xuân Lược-Phó Bí thư Đảng ủy

Trường Ban liên lạc: Điện thoại: 0912.332.461

Gmail: luoccdtlbb@gmail.com

Nguyễn Kim Phương-Trưởng Khoa Kỹ thuật cơ sở, Địa hình, Địa chất-

Phó Trưởng Ban: Điện thoại: 0988.476.755

Gmail: nguyengkimphuong2008@gmail.com

Thành Đăng Hải-Trưởng Khoa Kỹ thuật Công trình

Phó Trưởng Ban: Điện thoại: 0979.561.928

Gmail: thanhdanghai1603@gmail.com

Website: caodangthuyloibacbo.edu.vn

Vũ Văn Đoàn- Bí thư Đảng ủy; Hiệu Trưởng

Điện Thoại: 0912.220.208

T/M BAN LIÊN LẠC
TRƯỞNG BAN



Trần Xuân Lược